

Số: /BC-UBND

Kon Rẫy, ngày tháng năm

BÁO CÁO

**V/v tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực HĐND huyện
và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện
trình kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII HĐND huyện, khóa XV**

Kính gửi: HĐND huyện khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện trình kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII HĐND huyện, khoá XV, UBND huyện xin báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:

1. Về báo cáo số 41/BC-BKTXH ngày 12/6/2024 của Ban kinh tế - xã hội thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử đất năm 2024; bổ sung các dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- Ý kiến thẩm tra: Đề nghị UBND huyện xác định và làm rõ vị trí dự kiến điều chỉnh để làm mặt bằng sân công nghiệp không ảnh hưởng đến dòng chảy, khả năng sạt lở bờ sông. Đồng thời được xác định là vị trí trong quy hoạch sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất sông suối sang mục đích sử dụng khác.

- UBND huyện xin tiếp thu và báo cáo như sau:

Vị trí xin điều chỉnh quy hoạch tại thôn 3, xã Tân Lập với diện tích 1.500 m² là đất sông, suối do UBND xã Tân Lập quản lý cách lòng sông khoảng 25m, qua rà soát vị trí điều chỉnh không ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên, ngập lụt, sạt lở đất.

Trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 vị trí điểm mỏ của Công ty TNHH NNB Kon Tum đã có 01 vị trí quy hoạch mặt bằng sân công nghiệp. Tuy nhiên, do công ty không thuê được vị trí đất để làm mặt bằng sân công nghiệp (*vị trí đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp GP khai thác khoáng sản...*); việc điều chỉnh vị trí bãi tập kết khoáng sản trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy không ảnh hưởng chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất sông, suối sang mục đích sử dụng khác (*đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm*) đảm bảo và phù hợp với quy định của pháp luật (*Tiết c, Điểm 3, Khoản 3, Điều 1, Nghị định*

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ¹).

2. Về báo cáo số 40/BC-BKTXH ngày 12/6/2024 của Ban kinh tế - xã hội thẩm tra Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung các dự án khai thác khoáng sản vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để thực hiện lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- Ý kiến thẩm tra: Cơ quan trình xác định và làm rõ tính cần thiết bổ sung quy hoạch 07 điểm mỏ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (*nhu cầu sử dụng vật liệu cát của huyện và vùng phụ cận*). Để giảm áp lực về quản lý, khai thác Ban KT-XH đề nghị bổ sung khoảng 03 đến 04 Dự án khai thác khoáng sản vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, số dự án còn lại đề nghị bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua, mật độ các điểm mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn huyện tương đối cao. Do vậy, đề nghị UBND huyện phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và chỉ đạo các cơ quan có liên quan của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát tốt hoạt động của các doanh nghiệp khai thác đảm bảo sự ổn định, an toàn bờ sông, không tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo an toàn về giao thông, đảm bảo an toàn của các công trình giao thông,...

- UBND huyện xin tiếp thu và báo cáo như sau:

Để thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; đảm bảo nhu cầu khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhu cầu khoáng sản cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận, tạo nguồn thu cho ngân sách trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện Công văn số 1197/UBND-NNTN ngày 09/04/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024, trong đó *“Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung liên quan đến địa phương mình nếu để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho đầu tư phát triển, xây dựng công trình trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, công trình, giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép”*.

UBND huyện tiếp thu đề xuất của Ban Kinh tế - Xã hội đối với nội dung đề nghị bổ sung khoảng 03 đến 04 dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; các dự án còn lại dự kiến sẽ đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc bổ sung các dự án khai thác khoáng sản vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện, đề

¹ “c) Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình hoặc nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.”

tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sau khi tổ chức trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương có liên quan có trách nhiệm quản lý nghiêm, hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ và các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực điểm mỏ như: Khai thác khoáng sản theo đúng phương pháp, quy trình kỹ thuật, tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất. Giám sát việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản, các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; các nội dung về bảo vệ môi trường, an toàn bờ, bãi sông theo hồ sơ môi trường được phê duyệt (*báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường*) và các quy định khác có liên quan của pháp luật về khoáng sản.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan (*Công an huyện, Chi cục Thuế khu vực số 01, chính quyền địa phương...*) phối hợp các sở ban ngành, Thanh tra Giao thông tỉnh, Đơn vị quản lý đường QL 24 trong việc giám sát các điểm mỏ về chấp hành an toàn giao thông (*ký cam kết chấp hành an toàn giao thông, tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát cân tải trọng phương tiện...*), phương tiện giao thông đường thủy, kê sai sản lượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, an ninh trật tự... tại địa phương.

3. Về báo cáo số 45/BC-BKTXH ngày 12/6/2024 của Ban kinh tế - xã hội thẩm tra báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của UBND huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy và Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Ý kiến thẩm tra: Đề nghị cơ quan trình chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

- UBND huyện xin tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và thảo luận của đại biểu tại kỳ họp khi có sự tham gia của đại biểu tại kỳ họp.

4. Về báo cáo số 42/BC-BKTXH ngày 11/6/2024 của Ban kinh tế - xã hội thẩm tra báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của UBND huyện về việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và năm 2024

- Ý kiến thẩm tra: Cơ quan trình xác định và làm rõ việc đầu tư Dự án trường Mầm non Ánh Dương là phù hợp với mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn huyện về đích NTM;

* UBND huyện xin tiếp thu và báo cáo như sau: Theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao thì trên địa bàn phải có trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (*tại Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum*). Theo lộ trình Trường Mầm non Ánh Dương sẽ thực hiện đánh giá công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay theo tiêu chuẩn thì trường còn thiếu: 01 phòng cho trẻ làm quen ngoại ngữ, 01 phòng Tin học; 02 phòng học nhóm trẻ; 01 phòng giáo dục thể chất; 01 phòng giáo dục

nghệ thuật và các hạng mục phụ trợ. Vì vậy việc đầu tư là rất cấp thiết và phù hợp với mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn huyện về đích NTM.

5. Về báo cáo số 43/BC-BKTXH ngày 11/6/2024 của Ban kinh tế - xã hội thẩm tra báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của dự án: Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih

- Ý kiến thẩm tra: Đề nghị UBND huyện hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; Đề nghị cơ quan trình chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

* UBND huyện xin tiếp thu và chỉnh sửa đảm bảo theo quy định.

6. Về báo cáo số 44/BC-BKTXH ngày 12/6/2024 của Ban kinh tế - xã hội thẩm tra báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của UBND huyện về việc phân khai kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện, nguồn thu sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2023

- Ý kiến thẩm tra: Sau khi được HĐND huyện thông qua phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện, nguồn thu sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2023 đề nghị UBND huyện thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầu tư, hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân theo kế hoạch.

- UBND huyện xin tiếp thu, chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng của pháp luật và chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân theo kế hoạch ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của Thường trực HĐND huyện và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII HĐND huyện, khóa XV./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- BTV Huyện uỷ (b/c)
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Hồng Thu